

สรุปตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ปี 2561 ของ สศก. (ณ 28 พ.ย. 60)

สรุปตัวชี้วัดของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
<p>องค์ประกอบที่ 1 Functional Based</p> <p><u>1.1 GDP ภาคการเกษตรขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3</u></p> <p><u>1.2 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น</u></p> <p>1.3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร</p> <p>1.3.1 ร้อยละการเติบโตของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร</p> <p>1.3.2 ร้อยละการเติบโตของดัชนีรายได้เกษตรกร</p> <p>1.3.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ 2</p> <p><u>1.4 ผลการดำเนินงานตามแผนแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่</u></p>	<p>กนผ. : น.ส.ดาปี รัชราภกร/น.ส.สุประมา โรจนะบุรานนท์</p> <p>ศสส. : นายศุภกรณ์ พุทธินันท์</p> <p>ศปศ. : นายณรงค์ศักดิ์ การ์ันต์</p> <p>ศปศ. : นายศุภชัย ภาวิฉัตรกุล</p> <p>ศสส. : น.ส.ยุพา ลิมส์วัสดิ์/นายสุชาติ ฟูแปง</p> <p>(กรมส่งเสริมการเกษตร : เจ้าภาพหลัก)</p>
<p>องค์ประกอบที่ 2 Agenda Based</p> <p><u>2.1 ความสำเร็จของการจัดทำบัญชีสมดุล Demand & Supply ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ</u></p> <p>2.2 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (บังคับ)</p> <p>2.2.1 ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน</p> <p>2.2.2 การชี้แจงประเด็นสำคัญที่หันต่อสถานการณ์</p>	<p>สวศ. : น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล/น.ส.มณฑิรา พรหมพิทยาอุท</p> <p>สลก. : นางศศิญา ปานตัน/น.ส.ณิธิพร มินพัฒน์สันติ</p>
<p>องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base</p> <p>4.1 การพัฒนานวัตกรรม : การจัดทำแบบประเมินโครงการผ่าน e-Form</p> <p>4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 12 เรื่อง</p>	<p>ศปผ. : นายณภสินธุ์ ปิยะสินธ์ชาติ</p>
<p>1) การลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน้ำมัน) สลก. :นางนุชรัตน์ สกิตสุวรรณ</p> <p>2) การลดกระดาษ สลก. :นางสุภัค วงศ์วิวัฒน์ไชย</p> <p>3) การประหยัดงบประมาณ สลก. :น.ส.เวหา มิ่งวงศ์/น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์</p> <p>4) โครงการสื่อเชิงสร้างสรรค์ป้องกันการทุจริต สลก.:นายอิทธิพล ทองหวาน</p> <p>5) การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการติดตามประเมินผลผ่าน e-Form ศปผ.: นายณภสินธุ์ ปิยะสินธ์ชาติ</p> <p>6) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ 2 ศสส.:นายสุชาติ ฟูแปง</p> <p>7) การจัดทำแบบประเมินโครงการผ่าน e-Form ศปผ. : นายณภสินธุ์ ปิยะสินธ์ชาติ</p> <p>8) การประสานข้อมูลแผนงาน/งบประมาณ กษ. ผ่านระบบออนไลน์/กลุ่มไลน์ กนผ.: นายณฤเทพ แก้วช่วง</p> <p>9) โครงการที่สอนน้องด้วยระบบ MOJO กศป. :นายศุภกิจ สรรค์ศุภกิจ</p> <p>10) การรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรรูปแบบ Info graphic สวศ.:น.ส.ณัฐชาสิตา สังข์โสภณ</p> <p>11) การจัดทำแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม ผ่าน Application ศปศ. : นายณพดล ศรีพันธ์</p> <p>12) การลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์ สลก.: น.ส.สาธิตา บุตรน้ำเพชร</p>	
<p>องค์ประกอบที่ 5 Potential Base</p> <p>5.1. การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>5.2. การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ</p>	<p>สลก. :นางสุภัค วงศ์วิวัฒน์ไชย/น.ส.เวหา มิ่งวงศ์</p> <p>กพร./สลก. (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่/ฝ่ายแผนงาน)</p>